

**KẾ HOẠCH**  
**công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020**

-----

Căn cứ Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW, ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020; Kế hoạch số 1416/KH-KT-BTGTUTN, ngày 03/12/2019 giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

**2. Yêu cầu**

Xác định rõ tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Công tác tuyên truyền góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước về các vấn đề biển, đảo Việt Nam. Xác định rõ các vấn đề cần lưu ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm,

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có vấn đề phức tạp nảy sinh trên Biển Đông và những vùng biển khác thuộc chủ quyền của ta.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để tăng cường hiệu quả, sức thuyết phục và phạm vi lan tỏa. Quan tâm, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

## II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

### 1. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành, địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “*Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*”... Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam.

Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng - an ninh phù hợp với tư duy mới bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển. Dự báo, phân tích đúng diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo đối với địa phương, đơn vị để tham mưu, thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp.

Tuyên truyền những chiến công của quân, dân ta nói chung, của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; những kết quả hoạt động nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam, của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, làm nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu nạn trên biển.

Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và với quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng. Đẩy mạnh công tác

tuyên truyền kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Phối hợp tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút nhân tài vào phục vụ cho Quân chủng Hải quân.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động ý nghĩa, thiết thực và những đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về biển, đảo quê hương.

## **2. Hình thức, phương thức**

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn để xác định hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thời lượng, lộ trình phù hợp; công tác tuyên truyền biển, đảo cần gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các sáng tác nghệ thuật, tuyên truyền trực quan. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động tại các địa điểm, phương tiện công cộng. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội... trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu.

Phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Tạo điều kiện cho lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tham gia đi thực tế tại các vùng biển, đảo để có những tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền về biển, đảo.

Động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, quảng bá tuyên truyền về đề tài biển, đảo quê hương và chia sẻ các quan điểm tích cực, thông tin chính xác về biển, đảo Việt Nam. Sử dụng các phần mềm, ứng dụng di động, hình thức trực tuyến tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam và xử lý tốt “điểm nóng” trong dư luận xã hội; đồng thời đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề biển, đảo.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phương pháp tuyên truyền về biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và

nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chính xác về biển, đảo Việt Nam.

Tiếp tục chọn cử lãnh đạo, phóng viên báo chí tham gia các đoàn đi thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn (đăng ký qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để phối hợp thực hiện). Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên thân nhân cán bộ, chiến sỹ là người Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, các vùng biển, đảo trong cả nước trong những dịp lễ, tết...

### **3. Đối tượng**

Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

### **4. Thời gian**

Thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch này trong năm 2020.

### **5. Tài liệu**

In ấn, phát hành đĩa DVD “Tổ quốc và người chiến sỹ hải quân”.

Biên tập, in ấn, phát hành tờ gấp tuyên truyền về biển đảo.

Kinh phí tuyên truyền, biên tập, in ấn đĩa DVD, tờ gấp: do ngân sách nhà nước cấp, phục vụ công tác tuyên truyền biển đảo năm 2020.

## **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy**

Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; in ấn, phát hành đĩa DVD, tờ rơi, tờ gấp phục vụ công tác tuyên truyền biển đảo ở cơ sở.

Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương...

### **2. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc**

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nội dung về biển, đảo năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị và đối tượng cụ thể.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển đảo; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn; tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tuyên truyền biển, đảo; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác tuyên truyền biển, đảo.

Chỉ đạo nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để chủ động chỉ đạo định hướng, xử lý có hiệu quả các tình huống đột xuất, nhạy cảm, phức tạp xảy ra; đề xuất với cấp ủy cấp trên giải pháp trước những tác động của diễn biến liên quan đến tình hình biển, đảo, không để xảy ra “điểm nóng”.

Nơi nhận:

- Ban tuyên huấn, tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**Hoàng Anh Trung**

